

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 62 / CTHADS- TCCB

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 01 năm 2019

V/v chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương  
trong thi hành công vụ

Kính gửi: Chi cục Thi hành án dân sự các huyện Lộc Bình

Trong thời gian qua, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc thực hiện, chấp hành nội quy, quy chế làm việc của các đơn vị cấp huyện, nên việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương và chấp hành giờ giấc làm việc dần đi vào nề nếp, tuân thủ theo quy định. Tuy nhiên, qua nắm bắt thông tin trong quá trình thực hiện tại đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Bình vẫn còn có công chức, người lao động tại đơn vị thực hiện chưa nghiêm, còn có vi phạm các quy định về việc uống rượu bia. Vì vậy, Cục trưởng yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Bình thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị Chi thị số 02/CT-BTP ngày 25/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về việc cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc.

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương đối với công chức, người lao động thực hiện nghiêm không uống rượu, bia trong ngày làm việc, nhất là trong các giờ nghỉ trưa; không để xảy ra vi phạm quy định pháp luật về những điều công chức, đảng viên không được làm, đặc biệt là vi phạm về đánh bạc, các tệ nạn xã hội...

2. Chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, chú trọng thực hiện tốt công tác tiếp công dân (*từ tác phong, lời nói, thái độ, mặc trang phục ngành khi tiếp công dân và trong thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ, họp, hội nghị...*).

Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Bình chịu trách nhiệm trước Cục trưởng khi để vi phạm xảy ra tại đơn vị; đối với công chức có vi phạm, Chi cục trưởng có biện pháp nhắc nhở, xử lý và lập biên bản báo cáo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh để xem xét xử lý theo quy định. Trong năm 2019, Cục sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện công vụ.

Nhận được công văn này, yêu cầu đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Bình triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên trong toàn đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.



CỤC TRƯỞNG

Phạm Văn Dũng